

กรมศึกษาธิการ

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๕๗๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๘๙๐๐๐

มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และคร่าวเรียน จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ปี ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมดำเนินการโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ในปีการศึกษา ๗ จะเสนอรายชื่อผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ ๖ จำนวนไม่น้อยกว่า
๖ ราย เป็นชายหญิงเท่า ๆ กัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการทุนพระราชทานและ
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณา กลั่นกรองให้เหลือชาย ๑ คน หญิง ๑ คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทาน

๑. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนดี
มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับช่วงชั้นที่ ๓ ใน ๔ ภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓.๐๐
และคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีความประสงค์จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความประพฤติดี โดยครอบครัว ซึ่งหมายถึงบิดามารดา
รวมกันหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือการรับรองรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร
เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๔. มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ

และสถาบันพระมหากษัตริย์

... /สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ ขอเรียนว่า โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นทุนการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง จึงขอความร่วมมือ โรงเรียนดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และส่งข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมหลักฐานอื่นเข้ารับการคัดเลือก คัดสรรจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อเสนอรายชื่อผู้รับพระราชทานทุนในลำดับต่อไป โดยขอให้จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรณเดช บุปผาชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวงฯ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๒๘๔,๐๔๒-๖๑๓๐๔๐

ยูพา ทิพย์นาคคำ มือถือ ๐๘๑๙๒๖๘๗๕๔